

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động xuống đồng sản xuất nhằm bảo đảm khung thời vụ, phấn đấu đến ngày 20/2 hoàn thành việc gieo cấy. Tiếp tục nhân rộng mô hình gieo mạ khay, cấy máy để giảm nhân công; đồng thời, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiến tới dịch vụ trọn gói từ khâu làm mạ đến cấy, thu hoạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ sở, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động nông dân từ bỏ phương pháp gieo thẳng, không lạm dụng thuốc trừ cỏ, góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường... Sau khi hoàn thành gieo cấy, chú ý chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời ngay từ đầu vụ, tạo tiền đề cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, các địa phương có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao...

**KHẨN TRƯƠNG CHUẨN BỊ...**

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các thành viên Tiểu ban khẩn trương thực hiện nhiệm vụ; bổ sung, rà soát, sớm hoàn chỉnh danh sách đại biểu khách mời, đồng thời thống nhất phân công lại nhiệm vụ để mỗi thành viên Tiểu ban phải có nhiệm vụ cụ thể và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy một số nội dung của Tiểu ban. Giao Tỉnh đoàn trung dụng lực lượng lễ tân, tổ chức tập huấn, phân công nhiệm vụ để việc đón tiếp được chu đáo. Hàng tuần, các thành viên Tiểu ban báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công. Các ngành: Y tế, Điện lực, Viễn thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch cụ thể về việc bảo đảm an toàn về sinh thực phẩm, an toàn lưới điện, thông tin liên lạc, tổ chức bắn pháo hoa sao cho công tác hậu cần, khánh tiết được tổ chức chu đáo, trọng thị nhất.

**Làm rõ chủ tài khoản Facebook tung tin không đúng sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra**

Qua công tác rà soát nắm tình hình trên mạng internet, Công an tỉnh phát hiện tài khoản Facebook cá nhân có tên "Trần Hiến" (địa chỉ https:www.facebook.com/hien.tran.792.30) đăng 2 bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Ngày 5/2/2020, Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ xác minh làm rõ chủ tài khoản đăng 2 bài viết trên là Trần Thị Hiến, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Tân Dân, Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Cụ thể, vào ngày 31/1/2020, trên tài khoản Facebook cá nhân có tên "Trần Hiến" đăng bài viết có nội dung: "Có tin này từ chị bác sỹ làm ở Viện. Cả nhà nhắc người thân nếu phải ra đường vào ngày mai: Chiều nay HN sẽ công bố phát dịch corona, tối nay thôi sự sẽ đưa tin việc đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên báo trừ toàn quốc nên mọi người chú ý cho nhau k ra ngoài đường trong cung giờ từ 4 - 7h30 sáng mai 1/2/2020. Mọi người đi đường nhớ đeo khẩu trang với kính cận thận" và kèm theo hình ảnh về công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bài viết trên có 16 lượt người thích, 2 bình luận và 16 lượt chia sẻ.

Tiếp đó, vào ngày 3/2/2020, tài khoản Facebook cá nhân có tên "Trần Hiến" tiếp tục đăng bài viết có nội dung: "Dịch đến gần quá. Vừa lo vừa sợ cho các con. Nghe nói người nói Quỳnh Hưng có ng bị r. Mong sao chỉ là tin đồn". Bài viết trên được 50 người chia sẻ và 51 người bình luận.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập và lời khai của Trần Thị Hiến, cơ quan công an xác định Hiến là chủ tài khoản Facebook cá nhân có tên "Trần Hiến". Hiến đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tự gỡ bỏ các bài viết trên. Quá trình xác minh cho thấy, Hiến không được ai chỉ đạo, không có động cơ phá hoại an ninh, gây rối trật tự công cộng, chỉ vi nghe thông tin không qua kiểm chứng đã đăng bài để cảnh báo mọi người.

Hành vi tung tin bịa đặt của Trần Thị Hiến đã gây tâm lý hoang mang, lo ngại cho cộng đồng trong lịch dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để nghị xử phạt hành chính đối với Trần Thị Hiến theo Nghị định số 174 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

**NGUYỄN TÙNG**

**KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó các doanh nghiệp đã chủ động phát khẩu trang, bố trí nước rửa tay, xà phòng, máy đo thân nhiệt cho công nhân và phun thuốc khử trùng tại nơi làm việc, nhà ăn; tổ chức kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho người lao động nước ngoài. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh tiến độ sản xuất, đặc biệt các doanh nghiệp đã hỗ trợ một phần kinh phí trong việc sản xuất khẩu trang.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp chủ động xây dựng quy trình phòng, chống dịch bệnh; đầu tư vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh cho người lao động; tăng cường tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh để người lao động chủ động phòng, chống vì tình thân không chủ quan nhưng bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ. Riêng đối với việc sản xuất khẩu trang, mỗi doanh nghiệp phấn đấu sang tuần hoàn thành sản xuất 200.000 khẩu trang để cấp cho người dân, chú ý đến kích cỡ cho phù hợp với độ tuổi, in hướng dẫn để người dân giặt khẩu trang trước khi sử dụng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận khẩu trang và giao cho các đầu mối để chuyển sớm nhất đến người dân sau khi các doanh nghiệp hoàn thành việc sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Cùng đi có các thành viên Đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong Đoàn đã kiểm tra tại Công ty TNHH May Texhong, Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang (thành phố Thái Bình) và Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam (Vũ Thư). Những doanh nghiệp này đều có người Trung Quốc làm việc và có người từ Trung Quốc quay trở lại Thái Bình sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo báo cáo của đại diện các doanh nghiệp, đến nay, các doanh nghiệp đã tổ chức phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, yêu cầu người lao động đeo khẩu trang và cách ly người lao động Trung Quốc. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn có doanh nghiệp chưa tổ chức giám sát sức khỏe cho người lao động; việc cách ly người Trung Quốc sang Thái Bình sau tết chưa được thực

\* Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp phải trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, thường xuyên phun thuốc khử trùng tại doanh nghiệp để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cũng trong sáng ngày 6/2, Đoàn kiểm tra số 2 đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của thành phố. Theo kế hoạch, ngày 9/2, Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra tại một số đơn vị của huyện Tiên Hải.

\* Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Y được Sao Mai (thành phố Thái Bình), Công ty TNHH HNP (xã Đông Thanh, huyện Vũ Thư). Cùng đi có lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình hiện có 10 nhà máy sản xuất nước trên địa bàn tỉnh, cung cấp nước cho gần 90.000 hộ khách hàng. Để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, ban lãnh đạo Công ty đã tuyên truyền đến tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động về sự nguy hiểm của dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống; phun thuốc khử trùng khu vực văn phòng và khu vực sản xuất; mua khẩu trang đặt ở phòng bảo vệ để phát cho khách hàng; yêu cầu các nhân viên khi có dấu hiệu cảm cúm phải thông báo cho Công ty và không được vào nơi sản xuất... Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị Công ty thường xuyên kiểm tra chất lượng nước, lưu trữ đầy đủ thông tin bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho người dân.

Kiểm tra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Y được Sao Mai, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng vật tư y tế, Công ty tiếp tục tích cực

**NHIỀU HOẠT ĐỘNG...**

(Tiếp theo trang 1)

các đơn vị đồng thời chỉ đạo Bệnh xá bổ sung thuốc, vật tư y tế để chủ động đáp ứng ngay các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra, góp phần bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

\* Sáng ngày 6/2, tại thành phố Thái Bình, Tỉnh đoàn phối hợp với Bảo Thái Bình, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Tại các điểm: số 7, phố Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, Bệnh viện Nhi Thái Bình; số 2, phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm; cổng chính Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, số 460, phố Lê Bờn, phường Đề Thám và Bến xe khách Thái Bình, đoàn viên thanh niên của các đơn vị đã phát 6.500 khẩu trang miễn phí, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách và tuyên

truyền, phát 6.500 tờ rơi cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Chương trình do Trung tâm ngoại ngữ Better Language & Skill, Phòng khám Hằng Hào, Hội đồng niên 1982 Thái Bình và Công ty TNHH Bông Thái Bình tài trợ.

\* Cùng với các biện pháp dự phòng dịch bệnh do nCoV gây ra, huyện Kiến Xương triển khai khám sức khỏe cho người nước ngoài đang lao động, công tác trên địa bàn.

Đến ngày 5/2, 94 người Trung Quốc, Đài Loan và người Bệnh viện Nhi Thái Bình; số 2, phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm; cổng chính Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, số 460, phố Lê Bờn, phường Đề Thám và Bến xe khách Thái Bình, đoàn viên thanh niên của các đơn vị đã phát 6.500 khẩu trang miễn phí, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách và tuyên

tim kiếm nguồn cung cấp khẩu trang, nước diệt khuẩn... nhập về để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Tại Công ty TNHH HNP, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: trang bị khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, công nhân, người lao động; thường xuyên đo thân nhiệt cho công nhân, người lao động; tổ chức phun thuốc khử trùng; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, công nhân, người lao động về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

\* Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình. Cùng đi có đại diện các sở: Y tế, Công Thương và một số đơn vị liên quan.

Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Sản xuất chế tạo MXP, Nhà máy Ba lô TBS Sông Trà và Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người lao động. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, công nhân.

Tăng cường kiểm tra sức khỏe cho người lao động, sớm phát hiện, cách ly và xử lý các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm nCoV. Các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực sản xuất kinh doanh, bảo đảm kế hoạch đã đề ra.

Đổi với Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP, ngay sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ sản xuất khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch bệnh, Công ty đã huy động tổng lực công nhân đẩy mạnh sản xuất, đến nay đã hoàn thành và bàn giao đủ 320.000 khẩu trang cho ngành Y tế và ngành Giáo dục và Đào tạo để cung cấp miễn phí cho giáo viên, học sinh phổ thông cùng 20.000 khẩu trang miễn phí cho các sở, ban, ngành trong tỉnh.

\* Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Công ty TNHH Leader Win Shoes, thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa và chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư).

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế và nghe lãnh đạo huyện Vũ Thư báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh tại Di tích quốc gia đặc biệt khu lịch và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức), Trường

\* Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Công ty TNHH Leader Win Shoes, thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa và chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư).

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế và nghe lãnh đạo huyện Vũ Thư báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh tại Di tích quốc gia đặc biệt khu lịch và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức), Trường

chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục bậc tiểu học và THCS trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ ngày 3 - 9/2/2020 để tránh nguy cơ lây nhiễm nCoV, tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian học trú trên địa bàn để được theo dõi sức khỏe. Đồng thời, khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phun hóa chất phòng dịch bệnh, phát miễn phí thuốc phòng, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cộng đồng.

\* Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, ngành Giáo dục huyện Kiến Xương đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục về tình hình dịch bệnh, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu 100% đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng,

tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh của huyện và yêu cầu trong thời gian tới huyện Vũ Thư chỉ đạo từng công việc cụ thể tới các cấp, các ngành; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện. Chú trọng những nơi có nhiều du khách đến như lễ hội, địa điểm buôn bán, có hình thức kiểm soát người ra, vào cụ thể. Đồng thời, địa phương khẩn trương rà soát, mua bổ sung thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế... bảo đảm đủ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư thực hiện nghiêm ngặt về bố trí phòng, khu khám, cách ly, điều trị riêng cho người bệnh nghi nhiễm nCoV. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn...

\* Đoàn kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra do Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Quỳnh Phụ.

Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có 3 người nghi nhiễm nCoV đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với nCoV; 2 người từ vùng dịch trở về được quản lý tại bệnh viện; 1 người có nguy cơ được quản lý, cách ly, theo dõi tại nhà; 5 trường hợp tiếp xúc gần đối tượng có nguy cơ được quản lý, cách ly, theo dõi.

Hiện có 260 người Trung Quốc lao động trên địa bàn huyện được quản lý, trong đó có 103 người về Trung Quốc ăn tết mới quay trở lại, 126 người chưa sang, 31 lao động Trung Quốc không về nước. Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, đến Đông Bằng (xã An Lễ) và Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam (thị trấn An Bài), Đoàn kiểm tra ghi nhận những cố gắng của địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ các trường hợp người nước ngoài, người về từ vùng dịch. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm, thực hiện cách ly y tế hiệu quả, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn, bảo đảm sức khỏe, ổn định đời sống nhân dân và trật tự an toàn xã hội.

\* Đoàn kiểm tra số 3, Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Hưng Hà.

Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Di tích quốc gia đặc biệt khu lịch và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức), Trường

\* Đoàn kiểm tra số 3, Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Hưng Hà.

Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Di tích quốc gia đặc biệt khu lịch và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức), Trường

chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục bậc tiểu học và THCS trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ ngày 3 - 9/2/2020 để tránh nguy cơ lây nhiễm nCoV, tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian học trú trên địa bàn để được theo dõi sức khỏe. Đồng thời, khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phun hóa chất phòng dịch bệnh, phát miễn phí thuốc phòng học, thiết bị dạy và học, khu vực bếp ăn bán trú và khu vực Quarantain bằng dung dịch Chloramin B. Ngoài ra, đơn vị tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho gần 3.000 cán bộ, giáo viên, đạt 100%.

Thời gian tới, cùng với bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, ngành Giáo dục huyện Kiến Xương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phương án ứng phó khi dịch bệnh xảy ra với phương châm ứng phó nhanh, xử lý kịp thời, tuyệt đối không giằng dụa.

\* Sáng ngày 6/2, Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp với cơ sở quảng cáo Sắc Việt cấp phát pa nô tuyên truyền phòng,

THPT Bắc Duyên Hà, Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam, Trung tâm Y tế Hưng Hà, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

Tại các nơi đến kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu tại không gian diễn ra lễ hội đến Trấn tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân và du khách chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bắt buộc đeo khẩu trang y tế khi đến lễ hội và tham gia các hoạt động nghi lễ.

Sau khi học tập trung trở lại, Trường THPT Bắc Duyên Hà cần tổng vệ sinh, lau chùi bàn ghế, đồ dùng học tập sạch sẽ đồng thời đổi tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường.

Yêu cầu Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam bảo đảm việc cách ly người có nguy cơ nhiễm nCoV một cách chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân Công ty. Trong quá trình cách ly phải thường xuyên theo dõi sức khỏe, nếu có những biểu hiện nghi nhiễm nCoV thì phải đưa ngay đến cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm và có biện pháp cách ly, điều trị kịp thời.

Yêu cầu Trung tâm Y tế Hưng Hà, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà tập trung cao cho việc tuyên truyền để người dân nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh. Tiếp tục phun thuốc khử trùng tại các trường học, nơi tập trung đông người. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế của các trường học, doanh nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh.

\* Đoàn kiểm tra số 3, Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Vũ Thư.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Vũ Thư đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn; thành lập 4 đội phản ứng nhanh sẵn sàng xử lý khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm nCoV; tổ chức kiểm tra sức khỏe cho 88 người Trung Quốc và 8 người Việt Nam từ nước ngoài trở về làm việc tại huyện. Qua kiểm tra không phát hiện triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Sau khi kiểm tra thực tế tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo (xã Duy Nhất), Trường Tiểu học và THCS Hòa Bình (xã Hòa Bình) và Công ty TNHH Creative Source Việt Nam (xã Minh Lãng), Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Vũ Thư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp. Đồng thời, đề nghị huyện bố trí tổ, đội hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách tại các đền, chùa, khu di tích lịch sử. Tiếp tục theo dõi sát sao sức khỏe của các lao động người Trung Quốc đủ thời gian quy định để thông tin kịp thời đến các cơ quan chuyên môn, không để dịch xuất hiện và lây lan trên địa bàn.